

บทคัดย่อ

แผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาการรับรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2) ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนามาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (4) พัฒนาแบบจำลองใช้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานจากปัจจัยภายในและภายนอกภูมิภาค และ (5) พัฒนาแผนการพัฒนาภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)

ผลการวิจัยพบองค์ความรู้เชิงลึกในการแบ่งลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคนี้ที่มีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพและเชิงการแพทย์ที่มีแรงจูงใจและความต้องการแตกต่างกัน พบศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมกันส่งเสริมมาตรฐานและต้นแบบการปฏิบัติที่ดี การวิเคราะห์แบบจำลองใช้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังเสนอแนะทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมมิติวัฒนธรรมของการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศในบริการเชิงการแพทย์ ผลการวิจัยนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระยะมุ่งเป้าที่เน้นให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมูลค่าสูง หลากหลายและมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานวัฒนธรรมและสามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยวในระดับสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งประสบการณ์บริการส่งเสริมสุขภาพและบริการการแพทย์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น (2) การพัฒนาอัตลักษณ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมูลค่าสูงที่หลากหลาย (3) การพัฒนาเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการและนวัตกรรมสังคม (4) การส่งเสริมมาตรฐานและคุณภาพการบริการของแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเครือข่ายร่วมมือและจิตบริการแบบไทย และ (5) การสร้างความร่วมมือส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในภูมิภาคและภายใต้ LIMEC

คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที่ยว